

(สำเนา)

ประกาศ บริษัทขนส่ง จำกัด

ฉบับที่ 118 /2554

เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่าย (Network Management)

ด้วย บริษัท ขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) จำนวน 1 ระบบ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย และหรือ การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารสอบราคา

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับบริษัทขนส่ง จำกัด

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

5. มีผลงานด้านการขายระบบจัดการบริหารเครือข่าย (Network Management System) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ในสัญญาเดียว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจนถึงวันยื่นเอกสารสอบราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด เชื่อถือ โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานจัดท่า กองพัสดุ ชั้น 2 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.20 น. เป็นต้นไป

/ผู้สนใจ....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่
งานจัดหา กองพัสดุ ชั้น 2 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2554
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.transport.co.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0 - 2936 - 2784 , 0 - 2936 - 2852 - 66 ต่อ 420 , 421 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2554

(นายสมบัติ นະนุณา)
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร
รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำเนาถูกต้อง

(นางอารี รัตตสัมพันธ์)
ผอ.กพด.